

TUYEN BO CUA VAN PHONG NGHIEN CUU KIEN THIET  
KINH TE XA HOI VA VAN HOA MIEN NAM VIET NAM

---

Sau hơn hai mươi lăm năm chiến-tranh, miền nam Việt-Nam bị lâm vào một nền kinh-tế hoàn toàn kém mớ mang. Một phần lớn các cơ sở công kỹ-nghệ bị phá hủy, thêm vào đó sự viện-trợ không thuần lý của các nước ngoài đã đưa nền kinh-tế MNVN vào tình trạng bế tắc; mǎi-lực của dân chúng càng ngày càng sút; năng suất nông-nghiệp không đạt được 60 o/o so với thời tiền chiến; nạn lạm-phát, đầu cơ kinh-tế đã hoàn toàn làm lũng đoạn thị trường đưa nền kinh-tế MNVN vào tình trạng lệ thuộc ngoại-bang.

Vì thế cho nên vấn đề trọng đại và cấp bách sau khi hòa-bình được vãn hồi là vấn đề chấn hưng nền kinh-tế và xã-hội. Trong tinh-thần phục vụ dân tộc trên địa hạt kinh-tế và xã-hội, một uỷ ban chuyên viên về kiến thiết kinh-tế hòa-bình được ra đời gồm một số đông các chuyên gia về kinh-tế, tài-chánh, khoa-học, kỹ-nghệ, thương-mại, canh-nông, y-tế v.v... với mục-đích đóng góp kiến-thức cùng kinh nghiệm đã thu thập ở nước ngoài vào công cuộc xây dựng một nền kinh-tế lành mạnh để đáp ứng với nhu-cầu của quần chúng và quân bình nền kinh-tế Miền Nam trên thị trường trong nước cũng như quốc-tế. Một công trình to tát và phức tạp sẽ đòi hỏi nhiều khả năng chuyên môn và thiện chí cũng như một hoàn cảnh chính-trị thật sự dân chủ mới có thể bảo đảm sự hoạt động hữu hiệu của uỷ-ban chuyên viên sắp ra đời.

Tuy gồm những kỹ-thuật gia và chuyên viên nghiên cứu về kinh-tế xã-hội, uỷ-ban này không thể hoàn toàn vô-tu trước đường lối chính-trị và chính sách của chính-phủ tương lai MNVN. Như vậy trên nguyên-tắc hợp tác và hoạt động uỷ-ban quan niệm rằng muốn duy trì nền độc-lập trước cục diện thế giới và sự tranh giành ảnh hưởng của hai khối xã-hội chủ-nghĩa và tư-bản, MNVN phải có một chính-thể hoàn toàn trung-lập.



Một chính thể trung-lập thật sự trên nguyên tắc sống chung hòa-bình, tôn trọng nền độc-lập và sự toàn vẹn lãnh-thổ của các quốc-gia khác và nhất là các quốc-gia láng giềng như Kampuchea và Lào mới có thể phù hợp với hoàn cảnh chính-trị và vị-trí của MNVN trên thế giớinói chung và Đông-Nam-A nói riêng.

Miền Nam Việt-Nam sẽ đặt lại quan hệ của mình với tất cả các quốc-gia trên thế -giới trên tinh thần tôn trọng bản Hiến Chương Liên-Hiệp-Quốc, xét lại sự hợp tác với các nước ngoài trên tinh thần bình đẳng và đôi bên đồng có lợi. MNVN sẽ sẵn sàng hợp tác với bất cứ một quốc-gia nào không có ý xen lẫn vào nội bộ hoặc làm áp lực để chận đả thực hiện nền độc-lập chính-trị và nền kinh-tế dân-chủ của MNVN.

Về chính sách nội trị MNVN phải có một chế-độ dân-chủ đại nghị thực hiện trên nguyên tắc phổ thông đầu phiếu và tinh thần hòa hợp dân-tộc để bảo đảm những quyền tự-do dân chủ của nhân-dân. Một chính-phủ do dân bầu ra cam kết thi hành đúng đắn nguyên-tắc dân-chủ và thực hiện công bằng xã-hội. Mọi sự bất đồng chính kiến, mọi sự phân biệt tôn-giáo, kinh thượng sẽ nhường chỗ cho tinh thần hòa hợp dân-tộc và đại đoàn kết quốc-gia để tiến tới thống nhất tổ-quốc trong hòa-bình.

Song song với vấn đề chính-trị, chính-phủ phải có một kế-hoạch kinh-tế dân-chủ dài hạn. Một nền kinh tế lành mạnh, độc-lập không những bảo đảm sự no cơm ấm áo cho nhân dân mà còn bảo đảm nền độc-lập chính-trị của MNVN trước những mưu mô và áp lực bất cứ từ đâu đến.

Một chương-trình chấn-hung kinh-tế phải được nghiên cứu và thực hiện để nâng cao đời sống và tăng gia mĩ-lực của dân chúng. Lành mạnh hóa nền tài-chánh quốc-gia, củng cố tiền tệ, quân bình cán cân thương-mại, khuyến khích nông-nghiệp, ngư-nghiệp, công kỹ-nghệ, trong hai khu vực công và tư là những mục-tiêu chính yếu mà chính-phủ MNVN cần phải nghiên cứu tở mĩ và thực hiện đúng đắn.



Song song vào đó một nền giáo-dục dân-chủ và thực tiễn để thúc đẩy mọi ngành hoạt động văn-hóa và khoa-học theo kịp sự tiến bộ kỹ-thuật thế-giới đồng thời nâng cao trình độ dân trí để người công dân đủ tư cách hưởng thụ những quyền tự-do của mình trong một quốc-gia dân-chủ.

X

X X

Trong tinh-thần phục vụ dân-tộc trên địa hạt kinh-tế và xã-hội, Ủy Ban chuyên viên nghiên-cứu sẽ nguyện làm tròn phận sự của mình để đáp ứng với sự đòi hỏi của nền kinh-tế đất nước.

Ban tổ-chức VAN PHONG NGHIEN CUU KIEM THIET KINH-TE XA-HOI VA VAN-HOA MIEN NAM VIET-NAM xin kêu sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các bạn, không phân biệt chuyên môn và tư-tưởng chính-trị để chúng ta khỏi bỡ ngỡ trước những vấn đề khó khăn do hoàn cảnh chính-trị và kinh-tế gây nên trên hai mươi lăm năm nay.

Sự đóng góp ý kiến hay gia-nhập chính thức của các bạn để bắt tay vào việc nghiên cứu chi tiết mọi vấn đề là một khích lệ đầu tiên cho Văn Phòng trong mọi công cuộc cải tiến xã-hội và chấn-hung kinh-tế MNVN tương lai.

Địa chỉ liên lạc:

V.P.N.C.K.T.

42, rue Bréguet

75011 PARIS.